



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๐ มุลค่าข่าว ๒๒๐,๙๔๑-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ.เตรียมวิจัยแอดคา360องศา

### ชี้ระบบเต็มยั้งที่อยู่-สกอ.นัศกทก4ก.ย.นี้

● ทปอ.มอบ มศว-จุฬาฯ ศึกษาวิจัยระบบแอดมิชชันส์แบบ 360 องศา ยันตอนนี้ระบบยั้งคืออยู่ แจงหาก รร.ศึกษา ให้ปรับปรุงแอดมิชชันส์พร้อมรับฟัง แต่ไม่ยากแก่ทุกครั้งทีเปลี่ยนรัฐมนตรี ขณะที่ สกอ.เตรียมจัดประชุมถกแอดมิชชันส์ 14 ก.ย.นี้

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทปอ.ได้มอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชันส์แบบ 360 องศา คือ 1.พิจารณาในทุกเรื่อง รอบด้าน ตั้งแต่ระบบการสอบ ข้อสอบ การจัดห้องสอบ เป็นต้น เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ส่วนกรณีข้อเสนอของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงการให้ปรับปรุงระบบแอดมิชชันส์นั้น จริงๆ มหาวิทยาลัยพร้อมจะรับฟังอยู่แล้ว เพราะรู้ว่าไม่ว่าจะระบบเอนทรานซ์จนมาระบบแอดมิชชันส์ทุกระบบก็ล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้น การให้ปรับปรุงระบบแอดมิชชันส์ เนื่องจากต้องการแก้ปัญหาการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ยากให้นำระบบแอดมิชชันส์กับการสอบตรงมารวมกัน เพราะจริงๆ แล้วเป็นการสอบที่ไม่เหมือนกัน การสอบตรงเป็นการสอบเพื่อทำให้นักศึกษาได้นักศึกษาที่สนใจในสาขา คณะนั้นโดยตรง ขณะเดียวกัน ทปอ.ได้กำหนดความร่วมมือการสอบตรง ได้แก่ การสอบตรงต้องมีไม่เกิน 50% ของทั้งมหาวิทยาลัย

2.ขอให้การสอบตรงอยู่ช่วงเวลาเดียวกันทั้งประเทศ คือ ช่วงเดือนมกราคม 2557 เพื่อลดการวิ่งรอกสอบที่เป็นปัญหาให้ได้ ซึ่งจะดูผลว่าหากลดการวิ่งรอกได้จริงก็จะดำเนินการต่อ แต่เชื่อว่าสามารถแก้ไขได้

“ทปอ.ไม่ได้หยุดนิ่ง เราว่ามีปัญหาอยู่จริงและพยายามแก้อยู่ แต่เราก็ไม่ยากแก่ทุกครั้งทีเปลี่ยนรัฐมนตรี เพราะหากทำอย่างนั้นแอดมิชชันส์คงต้องเปลี่ยนไปแล้ว 5 ครั้งแล้ว เพราะเปลี่ยนรัฐมนตรีไป 5 คนแล้วในช่วงที่มาเป็นประธาน ทปอ. ทั้งนี้ระบบแอดมิชชันส์หากเทียบกับระบบเอนทรานซ์ถือว่าเราเดินมาถูกต้องแล้ว เพราะระบบแอดมิชชันส์เป็นการแก้ปัญหาเอนทรานซ์ที่ผ่านมา เช่น การเพิ่มรอบสอบจาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการเสียโอกาส ลดความเครียด หรือการเพิ่มผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (จีแพ็กซ์) มาเป็นสัดส่วนคัดเลือก เพื่อให้ นักเรียนยังสนใจและอยู่ในห้องเรียน” ศ.ดร.สมคิด กล่าว

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า วันที่ 14 กันยายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาระดมความเห็นในการปรับปรุงระบบแอดมิชชันส์ ระบบการรับตรงผ่านระบบโควตา มหาวิทยาลัย และระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริงเข้าของ ทปอ.

